

Thông Báo

VỀ TRAI ĐÀN CHẢN TẾ, GIẢI OAN BẠT ĐỘ CHƯ HƯƠNG LINH, CẦU ÂM SIÊU DƯƠNG THỜI

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính Thưa Quý Phật tử, Quý Đồng Hương xa gần,

Trong những năm gần đây, Chùa Bảo Quang đã tiếp nhận rất nhiều Phật tử ký gởi Hương Linh thờ tại Tổ đường của Chùa do nhiều trường hợp khác nhau, chết vì bệnh tật, già yếu, chết bất đắc kỳ tử rồi những Hương Linh anh hùng liệt sỹ, tử nạn thủy đò, đặc biệt về sản nạn thai nhi: như là sứt sảo, phá thai hoặc sanh non, hoặc vừa sanh đã bị yểu mạng. Chúng ta ý thức được rằng do bởi nghiệp nhân quá khứ của từng người mà có những cái chết bất đồng nên rất nhiều oan hồn uổng tử chưa được siêu sanh.

Nếu trong mỗi con người chúng ta ý thức được sự cứu tế xã hội cần thiết trong cõi người sống như thế nào, thì trong cõi vô hình việc lập trai đàn chẩn tế cầu siêu bạt độ giải oan vong linh cũng cần thiết như thế ấy. Chúng tôi thiết nghĩ, Đại đàn tràng cầu siêu bạt độ chư Hương Linh Cửu Huyền thất tổ anh hùng liệt sỹ, tử nạn thủy đò sản nạn thai nhi vô danh, thập loại cô hồn là việc làm mang ý nghĩa rất to lớn. Vì lý do trên chùa Bảo Quang lập **Đại đàn tràng kỳ siêu giải oan bạt độ trong dịp Lễ Vu Lan ngày 24, 25 và 26.08.2012**. Đại đàn tràng này được xem như là ngày cõi trời cho các Hương Linh đã vô tình hoặc hữu ý từ vô lượng kiếp đã gây ra ngày nay phải chịu quả báo không đi đầu thai được. Đồng thời đây là dịp để con cháu và các bậc cha mẹ thể hiện lòng thành hướng về hương linh cầu siêu bạt độ để chư Hương Linh được sanh về chốn an lành. Pháp hội này diễn ra, trên nhờ pháp Phật oai linh, đạo lực của đại Tăng và sự thành tâm khẩn thiết cầu nguyện của chư Phật tử trợ lực giúp chư Hương Linh được siêu sanh Lạc Quốc. Nay Bản tự thông báo đến Quý Phật tử xa gần được biết.

Hamburg ngày 20.05.2012
Trụ trì chùa Bảo Quang



TKN Thích Nữ Diệu Tâm

Ghi chú:

Quý Phật tử đăng ký danh sách Chư Hương linh từ ngày ra Thông báo; Chậm nhất là đến hết ngày 14.08.2012. Ghi rõ tên (nếu không có tên thì đề vô danh), pháp danh, ngày sanh, ngày mất, hưởng thọ (hưởng dương) chết vì lý do gì. Nếu chậm trễ, ban Kinh Sư sẽ gặp khó khăn trong việc truy cứu và chuẩn bị cho buổi lễ.